
Garðabæ 7. nóvember 2011 

Til bæjarstjóra Garðabæjar, Gunnars Einarssonar 

Við í nemandafélagi Hofsstaðaskóla fyrir hönd skólans viljum fá hjálp 
bæjarstjórnar Garðabæjar við að laga körfuboltavöllinn okkar. Hann er ójafn og 
úr malbiki og regnvatn safnast saman í stóra polla eins og þið ættuð að sjá á 
myndum hér fyrir neðan. Við gerum ráð fyrir að sterkt bæjarfélag eins og 
Garðarbær eigi fjármagn til að laga þennan óásættanlega körfuboltavöll fyrir 
fjölmennasta grunnskóla bæjarins. 

Fyrir hönd nemandafélags Hofsstaðaskóla 

Jón Arnar Árnason og Alexander Fannar Ágústson í 7. bekk 

 

 

 

Afrit af bréfinu sent til bæjarráðs Garðabæjar 


